



บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด President Automobile Industries Co.,Ltd.



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 10

- มติการมีคุณภาพสูง (Quality)
- มติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)



คุณสมชาย เลิศขจรกิตติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียด

คุณสมชาย เลิศขจรกิตติ ได้ก่อตั้ง บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด หรือ **PACO** ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 จากการมองเห็นโอกาส ในจังหวัดที่นำยาแอร์ R12 ที่ใช้อยู่สมัยนั้น สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในอนาคตจะมีการยกเลิกใช้น้ำยาตัวนี้ โดยจะหันมาใช้ R134a แทน ซึ่งเท่ากับว่ารถเก่าทุกคันก็ต้องเปลี่ยนมาใช้หมด นับเป็นโอกาสที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเริ่มผลิตคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ โดยใช้เครื่องจักรและเทคนิคการผลิตจากเยอรมัน เน้นเจาะตลาด After Market และรับจ้างผลิตให้กับยี่ห้อต่างๆ ในประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จึงเริ่มเจาะตลาดส่งออก โดยนำสินค้าออกแสดงโชว์ในต่างประเทศ จนสามารถส่งออกในแบรนด์ของบริษัทเองได้ในปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจากตลาดในอาเซียน ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทครอบคลุมทั้งตลาดเอเชีย อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

บริษัทมีคุณภาพด้านการประกอบและราคาที่ยุติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอะลูมิเนียม เพราะสามารถทำได้อย่างประณีต ไม่มีรอยร้าว ขณะเดียวกันมีการติดตามความเคลื่อนไหวของรถยนต์รุ่นใหม่ตลอดเวลา จนผลิตคอนเดนเซอร์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงรถบรรทุกมากกว่า **1,600 รุ่น** จึงนับเป็นผู้ผลิตคอนเดนเซอร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด

นอกจากนั้น ยังผลิตส่วนประกอบของอะไหล่แอร์รถยนต์ เช่น แผงระบายความร้อน คอส์เย็น ตัวกรองน้ำยาแอร์ สายน้ำยาแอร์ ข้อต่อสายน้ำยาแอร์ และชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบแอร์รถยนต์ **โดยตลาดทั้งหมดเป็นตลาด After Market** สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว หรือรถที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหมดอายุ เพราะมีคุณภาพทัดเทียมกับคอนเดนเซอร์ที่ติดมากับรถยนต์แต่ราคาถูกกว่า **ปัจจุบันบริษัทมีส่วนส่งออก 75% และผลิตส่งในประเทศ 25%** มีอัตราการเติบโตปีละ **10-15%** ตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์

ความโดดเด่น

คุณสมชาย เป็นผู้ประกอบการที่มีความอดสาหัส สามารถสร้างธุรกิจด้วยตนเองจากประสบการณ์ ความสามารถขยายธุรกิจไปผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นในตลาดทดแทน มีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จนขยายตลาดส่งออกจำหน่ายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก **จึงได้รับรางวัลในมติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)** และความสามารถในการผลิตคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์เพื่อเป็นสินค้า ทดแทนสำหรับการซ่อมบำรุงสินค้า มีคุณภาพสูง ทัดเทียมเครื่องปรับอากาศที่ติดมากับโรงงานประกอบรถยนต์ จึงได้รับรางวัลในมติการมีคุณภาพสูง (Quality)

